

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM VÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10 /CV-UBND

Cẩm Vân, ngày 14 tháng 01 năm 2021

V/v triển khai thực hiện các
nhiệm vụ dịp Tết Nguyên
đán Tân Sửu năm 2021

Thực hiện Công văn số 125-CV/HU ngày 30/12/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Thủy về việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu; Công văn số 30/UBND - VP ngày 06/01/2021 của UBND huyện Cẩm Thủy về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Để chuẩn bị chu đáo cho việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2021 gắn với việc chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón mừng năm mới và vui xuân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn khởi ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hướng tới tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chủ tịch UBND xã đề nghị các ban ngành, đoàn thể và các thôn tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các bộ phận chuyên môn, các đoàn thể và các thôn trong toàn xã

Phát động phong trào thi đua, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 ngay từ ngày đầu năm mới với tinh thần khẩn trương, thiết thực và hiệu quả, trước mắt tập trung xây dựng kế hoạch cho ban ngành, bộ phận của mình hoàn thành trước ngày 30 tháng 01 năm 2021.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh.

Tổ chức theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa để kịp thời có biện pháp bảo đảm sản xuất, lưu thông hàng hóa thông suốt, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, nhất là các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu, các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết.

Xây dựng kế hoạch cụ thể chăm lo lo chu đáo đến đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trong dịp tết Nguyên đán 2021, đặc biệt các hộ gia đình chính sách, già cả, cô đơn, không nơi nương tựa; Tổ chức thăm hỏi, quan tâm đời sống các đối

tượng chính sách, gia đình khó khăn với phương châm “mọi người, mọi nhà đón tết đầm ấm, vui vẻ”.

2. Bộ phận Nông nghiệp phối hợp Hợp tác xã cùng các thôn

Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, hướng dẫn nhân dân chăm sóc mạ và gieo cấy vụ xuân năm 2021. Thông báo kịp thời phòng chống thiên tai, dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi đặc biệt là phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm, tuyệt đối không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn toàn xã.

3. Trạm y tế phối hợp Bộ phận Văn hóa – Bộ phận Nông nghiệp và các thôn

Thường xuyên tuyên truyền công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phối hợp với công an và các bộ phận chuyên môn của UBND xã và các thôn kiểm tra an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ, các quán kinh doanh. Tập trung vào các cơ sở giết mổ, các quán ăn uống và đấu tranh chống các mặt hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm, công khai các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tổ chức trực 24 /24 giờ, chuẩn bị tốt đảm bảo nhân lực, cơ sở thuốc đảm bảo sơ cứu, cấp cứu kịp thời bệnh nhân; đặc biệt là các trường hợp bị thương tích do tai nạn giao thông và ngộ độc thực phẩm.

4. Bộ phận Chính sách xã hội và các thôn

Tham mưu cho UBND xã hoàn chỉnh hồ sơ, tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trong dịp Tết, đặc biệt các chính sách người có công với cách mạng và người hưởng các chính sách trợ giúp xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách khác.

Tổ chức thăm hỏi động viên các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng.

Tổ chức kịp thời hỗ trợ gạo cứu đói cho những hộ khó khăn trong dịp tết Nguyên đán 2021, không để xảy ra tình trạng thiếu gạo ăn trong những ngày tết và trong thời kỳ giáp hạt.

5. Bộ phận Văn hóa phối hợp với các thôn

Xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng dẫn các thôn tổ chức các lễ hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch trong dịp Tết đảm bảo vui tươi, lành mạnh, phù hợp với thuần phong mỹ tục, tập quán của dân tộc.

Tăng cường quản lý tổ chức các lễ hội, đặc biệt lễ hội chùa Mâu; xử lý nghiêm khắc các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin về giá trị lịch sử văn hóa truyền thống, các giá trị văn hóa của di tích; giữ gìn vệ sinh môi trường tại các khu di tích lịch sử và lễ hội .

Tăng cường phát thanh trên hệ thống truyền thanh của toàn xã, phản ánh không khí vui xuân đón tết của nhân dân trong toàn xã. Tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ và đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường thông tin tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chủ động tích cực tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

6. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội

❖ Ban Công an xã và các thôn

Xây dựng kế hoạch, phối hợp, tăng cường công tác kiểm tra các quán kinh doanh trên địa bàn nhằm ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển hàng cấm, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Xây dựng kế hoạch cụ thể về chế độ trực, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho nhân dân vui Tết; có phương án, phân công cụ thể các thành viên công an tập trung tuần tra, kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn xã hội cho nhân dân đón tết. Đảm bảo an toàn tại các mục tiêu trọng điểm, địa điểm vui tươi và tập trung đông người, triển khai các biện pháp giải pháp đảm bảo an toàn, kiểm chế tai nạn giao thông.

Tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, cố ý gây thương tích, đánh bạc, số đề...; kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm quy định về vận chuyển, buôn bán và sử dụng pháo nổ, đồ chơi nguy hiểm, chủ động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Chủ động phương án, kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng để Nhân dân yên tâm vui xuân đón Tết.

❖ Ban Chỉ huy quân sự xã và các thôn

Ban Chỉ huy quân sự xã xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với Ban Công an thường trực sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi cần điều động. Tăng cường nắm bắt tình hình, chủ động có biện pháp ngăn chặn các âm mưu, ứng phó kịp thời các tình huống đột xuất, đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Quản lý tốt lực lượng thường trực và số lượng nam thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, phối hợp với các thôn tổ chức động viên gia đình và nam thanh niên trúng tuyển giữ gìn sức khỏe, đặc biệt trong sinh hoạt, đảm bảo an toàn, đảm bảo con số từ nay đến khi nhập ngũ.

7. Hợp tác xã dịch vụ

Xây dựng kế hoạch cụ thể về việc cấp nước cho nhân dân kịp thời, đảm bảo nước cho nhân dân làm dầm và tổ chức gieo cấy đúng kế hoạch. Tập trung kiểm tra thủy lợi, hạn chế về việc lãng phí nước.

Thực hiện tốt về việc thu gom rác thải, làm sạch môi trường trong khu vực dân cư, không để tồn đọng rác, đặc biệt là công tác thu gom rác sau tết.

8. Các thôn trên địa bàn xã

Xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung điều hành đôn đốc nhân dân chăm sóc và bảo vệ cây mạ phát triển, không để cây mạ bị chết rét, đảm bảo cơ số mạ để gieo cấy vụ xuân trước tết Nguyên Đán 2021 đảm bảo kế hoạch đề ra.

Quan tâm vệ sinh chuồng trại, che ấm cho đàn gia súc, gia cầm khi nhiệt độ xuống thấp; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhân dân không thả đàn gia súc gia cầm bị chết đói, chết rét. Đặc biệt cần quan tâm không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Thường xuyên thông báo cho nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và có hiệu quả, không để chạm chập và cháy nổ nhà dân, chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy trong cộng đồng dân cư.

Thường xuyên quan tâm công tác vệ sinh đường làng ngõ xóm và treo cờ Tổ quốc mừng Đảng mừng Xuân, thực hiện tốt kế hoạch chúc thọ cho các cụ vào ngày mừng 4 tết hàng năm.

Quan tâm đến đời sống nhân dân, đặc biệt các gia đình chính sách, anh chị em thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình già cả cô đơn, không nơi nương tựa. Không để bất cứ người dân trong thôn thiếu đói trước, trong và sau tết, tổ chức trao quà tết thăm hỏi động viên và chúc mừng năm mới cho các gia đình chính sách

Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn trong thôn để nhân dân vui xuân đón tết; thường xuyên kiểm tra, tuần tra và đôn đốc lực lượng phân công trực cụ thể tại nhà văn hóa thôn nhất là trong những ngày tết.

Thường xuyên động viên các gia đình có con em trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đồng thời quản lý tốt con số, đảm bảo an toàn khi có lệnh lên đường nhập ngũ.

9. Thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng Tết không để người dân phải chờ đợi

Quán triệt trong cơ quan đơn vị, tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động theo Chỉ thị số 29/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, không để tình trạng xử lý công việc chậm so với thời gian quy định, kém chất lượng, sai quy định pháp luật.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp, không sử dụng thời gian làm việc để làm việc riêng; không uống rượu bia, sử dụng chất có cồn trong giờ hành chính, trong các buổi trưa ngày làm việc, ngày trực; không tổ chức du xuân, liên hoan sa đà ảnh hưởng đến hiệu quả công việc; không đi lễ hội trong giờ hành chính.

Tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết ở cơ quan và các thôn trong ba ngày Tết bằng các trò chơi dân gian hoặc giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại nhà Văn hóa thôn.

Ngay khi hết thời gian nghỉ Tết, tập trung nhanh chóng bắt tay vào công việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ ngay từ đầu năm.

Thực hiện tốt chế độ báo cáo với cấp trên để nắm bắt tình hình.

Từ những nội dung đã nêu, đề nghị các bộ phận chuyên môn của Ủy ban nhân dân xã và các thôn căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung theo công văn này.

Nơi nhận:

- TT.Đảng ủy, TT.HĐND xã; (b/c)
- UBND, MTTQ và các Đoàn thể; (ph/h)
- Trạm y tế, HTX, các ban ngành; (th/h)
- 08 thôn; (th/h)
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Công Cảnh